

Địa chỉ



Bên trong Siêu Thị **HALOS MART**

Số 71 Quang Trung,
Phường Hải Châu 1,
Quận Hải Châu,
Thành phố Đà Nẵng

Hoạt động kéo dài

Từ ngày 1 tháng 11 năm 2018
Đến ngày 31 tháng 1 năm 2019

Thời gian làm việc

Các ngày trong tuần
từ Thứ Hai đến Thứ Sáu
10h00 - 13h00 14h00 - 19h00

Người Nhật Bản trong hơn 3000 năm qua đã được thiên nhiên ưu ái ban tặng nhiều chủng loại thủy hải sản, và để có thể thưởng thức các món ăn trong tình trạng tốt nhất người nhật đã cố gắng hết mình cho sự nghiệp phát triển đa dạng kỹ thuật và phương pháp chế biến. Tại quốc đảo "Nhật Bản" với bốn bề được bao bọc bởi biển, bạn có thể thưởng thức đủ loại thủy hải sản tươi sống ở bất cứ nơi đâu suốt cả năm nhờ vào sự vận hành các dây chuyền đông lạnh và kỹ thuật vượt trội của các ngư dân, nhà kiểm định, và các doanh nghiệp chế biến lành nghề.

Các loại thủy hải sản không chỉ ngon mà lợi ích mang lại cho sức khỏe của chúng cũng là một trong những điểm hấp dẫn. Với hàm lượng protein phong phú cùng các nguồn chất dinh dưỡng dồi dào khác như canxi, DHA, EPA ẩn chứa trong thủy hải sản không chỉ giúp khắc phục các bệnh liên quan đến thói quen sinh hoạt như xơ cứng động mạch, mà còn có hiệu quả ngăn ngừa suy giảm chức năng não bộ, các chứng trầm cảm và bệnh Alzheimer.

Từ "Ngon" của Nhật Bản được viết là "Mỹ vị". Chúng tôi - Hiệp Hội Xúc Tiến Xuất Khẩu Thủy Sản – Sản Phẩm Thủy Sản Chế Biến cùng các Doanh Nghiệp cũng như Đoàn Thể Hội Viên rất mong muốn hợp tác với các Nhà Phân Phối Việt Nam nhằm mang đến cho Khách Hàng Việt Nam một hương vị "mỹ lệ" của biển được bảo tồn bởi ẩm thực Nhật Bản.

HALOS MART ... Ngoài các sản phẩm được sản xuất trong nước, siêu thị Halos Mart còn là điểm cung cấp các mặt hàng tiêu dùng hàng ngày và thực phẩm được nhập từ các nước như Nhật Bản, Pháp, Mỹ, Italia... Về sản phẩm Nhật Bản, như thủy sản đông lạnh, thịt bò, các loại thực phẩm ở nhiệt độ thường, đồ hộp, các loại gia vị, thực phẩm bổ trợ sức khỏe (thực phẩm chức năng), mỹ phẩm, nhu yếu phẩm hàng ngày, nước tẩy rửa và đồ dùng nhà bếp, đều được coi là những dòng sản phẩm vô cùng hoàn thiện, an toàn và quen thuộc tại Nhật Bản. Bên trong khu vực gian hàng các sản phẩm được trưng bày bắt mắt, sạch sẽ, gọn gàng, đây là môi trường hoàn hảo truyền đạt sự tinh tế trên từng sản phẩm Nhật Bản.

Hiệp Hội Xúc Tiến Xuất Khẩu Thủy Sản-Sản Phẩm Thủy Sản Chế Biến Nhật Bản

水産物・水産加工品輸出拡大協議会 www.seafood-japan.org

Liên hệ

Phòng Hành Chính - Trung Tâm Giới Thiệu Sản Phẩm Thực Phẩm Thủy Sản Nhật Bản (Ten Trang Co., Ltd.)

Điện thoại: 093 4331 135 / 028 3895 4135

Email: japan@ten-vn.com / ten@ten-vn.com



Website
Thủy Sản
Nhật Bản

